

**NGHỊ QUYẾT**

**Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ THIỆN  
KHÓA IV – KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tán thành Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 30/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo số 80/BC-HĐND ngày 30/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về chi ngân sách ngoài kế hoạch và điều chỉnh dự toán chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2023.

**I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023**

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm của tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát, đồng hành của Hội đồng nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện và các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm

2023, Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt hơn 1.984 tỷ đồng (*đạt 51,65% so với Nghị quyết năm 2023 và tăng 11,21% so với cùng kỳ*). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh 2010) đạt hơn 816 tỷ đồng, đạt 51,45% kế hoạch (*tăng 5,9% so với cùng kỳ*). Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 107,97 tỷ đồng, đạt 51,55% so với kế hoạch năm, tăng 10,95% so với cùng kỳ 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (theo giá hiện hành) thực hiện hơn 1.235 tỷ đồng đạt 52,18% so với kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 485,6 tỷ đồng, đạt 52,1% kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 21,196 tỷ đồng, đạt 74,5% dự toán tỉnh giao, đạt 52,99% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao; chi ngân sách địa phương thực hiện đúng quy định.

Việc triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện trong thời gian qua tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo được tổ chức thực hiện, có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; chương trình an sinh xã hội, giải quyết chế độ cho đối tượng người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội... được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - thông tin được tăng cường; đã tổ chức thành công Lễ cầu mưa Yang Potao Apui năm 2023, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 16/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về *đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch huyện Phú Thiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trọng tâm là khai thác hiệu quả tuyến du lịch Phú Thiện - Chư Sê, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn*.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; tổ chức giao quân năm 2023 với quân số đạt 100% chỉ tiêu. Chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện tốt diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 theo kế hoạch.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tiếp tục được cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả; thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo chất lượng, có trọng tâm; hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ giải ngân các công trình, dự án về xây dựng cơ bản còn thấp và chậm so với kế hoạch; công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế; công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã chậm được triển khai; công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, nhất là dự án đường nội thị và các dự án định canh định cư còn chậm; tai nạn giao thông tăng cả 2 chỉ số (cả về số vụ và số người chết); tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức có nơi chưa

phát huy tốt; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị và địa phương trong giải quyết công việc còn chậm, chưa kịp thời.

## **II. Nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2023**

Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2023 đã đề ra tại Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành và địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 để trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 theo quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Tiếp tục có giải pháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của huyện, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thị trường và đảm bảo yếu tố bền vững; có giải pháp để duy trì cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng; chú trọng công tác chăm sóc, phòng, chống dịch, sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là tổng kết, đánh giá mô hình nuôi tôm càng xanh sau khi có kết quả.

3. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2023 đảm bảo theo chỉ tiêu giao.

4. Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện; quan tâm hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới và các nông hội đã thành lập. Có giải pháp hướng dẫn, kiện toàn đối với những hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Giữ vững, đẩy mạnh phát triển thương hiệu “*Gạo Phú Thiện*” và các sản phẩm OCOP của huyện.

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng quy định, đúng nguyên tắc, đúng tiêu chí và đúng đối tượng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo có chất lượng; nhất là đối với xã/làng về đích nông thôn mới trong năm 2023 và giai đoạn 2 của Đề án phát triển kinh tế- xã hội 04 làng Đồn, xã Chư A Thai; tập trung chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới.

6. Thực hiện quản lý ngân sách Nhà nước đúng quy định. Tăng cường công tác thu ngân sách tại địa bàn, có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế.

7. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để quyết tâm phấn đấu nâng bậc chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2023; quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, quy trình các thủ tục đầu tư.

**8.** Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và đầu tư các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, nhất là đối với các công trình trọng điểm và các dự án tái định cư của huyện như: Các tuyến đường nội thị trấn Phú Thiện, dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư thôn Kinh Pêng, xã Chư A Thai và Dự án ổn định dân cư Suối cạ, thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol. Chỉ đạo hoàn thành việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã, quy hoạch bờ đông và bờ Tây sông Ia Sol; tiếp tục triển khai quy trình, thủ tục có liên quan đến Nhiệm vụ xây dựng quy hoạch vùng huyện Phú Thiện. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện.

**9.** Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thực hiện chính sách xã hội và công tác giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động.

**10.** Tập trung chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khai giảng và thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2023-2024; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

**11.** Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế tuyến xã. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

**12.** Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh, của huyện trong 6 tháng cuối năm 2023. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 16/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về *đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch huyện Phú Thiện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trọng tâm là khai thác hiệu quả tuyến du lịch Phú Thiện - Chư Sê, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn.*

**13.** Tập trung chỉ đạo thực hiện có chất lượng công tác quốc phòng - quân sự địa phương; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh vô hiệu hoá mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường bám địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng có âm mưu, thủ đoạn, lừa phỉnh, lôi kéo đồng bào DTTS vượt biên trái phép; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả mô hình "*Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng*". Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; duy trì tuần tra, kiểm soát kiểm chế tai nạn giao thông. Tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

**14.** Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của huyện với các xã, thị trấn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tham mưu

xử lý công việc; khắc phục tình trạng “dễ làm, khó bỏ”, “sợ trách nhiệm” trong thực thi công vụ.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của 6 tháng cuối năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, Kỳ họp thứ Mười một thông qua. Kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành chức năng thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Thiện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ Mười bốn thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. / 10

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
- Các phòng, ban ngành, đơn vị cấp huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Công thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT, các CV.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoàng Phong**